

Trai qua 25 năm công tác, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày trong năm đầu tiên thành lập, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) đã tham gia khám phá thành công chuyên án 998C, bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia. Đồng thời, tập trung đấu tranh, triệt xóa thành công các "boong ke", các tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân như khu vực Đống Lôi (phường Kỳ Bá); các tụ điểm ma túy nơi công cộng như cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vườn hoa Lê Quý Đôn, bến xe khách Thái Bình, tổ 49, 50 phường Quang Trung (thành phố Thái Bình)... cùng hàng loạt đối tượng cộm cán, nguy hiểm bị truy quét, bắt giữ, xử lý nghiêm minh, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 12/3

Viết tiếp những chiến công

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy). Tại Thái Bình, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cùng đội cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy công an các huyện, thành phố được thành lập.



Lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy (tháng 9/2021).

tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các chủ trương, biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiểm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cấp bách, vừa có tầm chiến lược sắc bén

vừa có tầm chiến lược lâu dài về công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy được tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đồng thời khơi dậy tinh thần làm chủ, sáng tạo của quần chúng nhân dân; qua

đó tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đoàn kết toàn dân trong phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương. Cũng vì thế mà nhân thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy được nâng cao.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; có quy hoạch, kế hoạch xây dựng mạng lưới bí mật với cơ cấu hợp lý, chuyên sâu, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm được chú trọng, phát huy hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ điều tra, khám phá chuyên án, số đối tượng bị bắt, xử lý và tang vật thu giữ năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm, đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá đúng tình trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; phân loại số người nghiện để có biện pháp đấu tranh, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong đó, đã tổ chức cai nghiện, điều trị

bằng Methadone cho hàng nghìn người nghiện ma túy, góp phần kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới trên toàn tỉnh. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, triệt phá hàng trăm đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Bắt giữ, loại bỏ trên 6.000 vụ, hơn 7.000 bị can, thu trên 200kg ma túy các loại và nhiều vũ khí, vật chứng, phương tiện gây án. Đặc biệt, đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ và các biện pháp trình sát để phát hiện, xác lập và điều tra, khám phá thành công các chuyên án đấu tranh, triệt xóa, chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài về Thái Bình tiêu thụ và giải quyết cơ bản, dứt điểm các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Điển hình như phá tụ điểm đường Phạm Thế Hiển, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) bắt giữ Khôi Khao và đồng bọn; tụ điểm xã An Vũ (Quỳnh Phụ) bắt giữ vợ chồng Hợp Duyên; triệt xóa các đường dây từ Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa về Thái Bình thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng trăm ki-lô-gam ma túy đá và nhiều hung khí liên quan. Chiến công nối tiếp chiến công, trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã gắn kết với việc thực hiện phương án 03,

kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhận diện chính xác thủ đoạn hoạt động của đối tượng, điều tra, khám phá, triệt phá 2 đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Sơn La về Thái Bình tiêu thụ, thu giữ trên 20kg ma túy các loại, 3 khẩu súng quân dụng và nhiều vật chứng khác. Cùng với đó, xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại xã An Vũ (Quỳnh Phụ), thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà), bắt giữ 1 đường dây cung cấp ma túy cho tụ điểm thu gần 1kg ma túy, bắt giữ 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu, góp phần giải quyết dứt điểm các tụ điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình có 4 tập thể, cá nhân vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công; 30 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhiều năm liền đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", 4 năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2020 vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua. Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, hình thành nhiều đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, quy mô lớn, khi bị phát hiện các đối

tượng sẽ sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt. Nhiệm vụ đặt ra sẽ càng khó khăn, phức tạp, nặng nề hơn, vì vậy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về ma túy xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy đến toàn xã hội; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phấn đấu đáp ứng yêu cầu về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, áp dụng phương tiện khoa học kỹ thuật vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, sức chiến đấu, năng lực công tác, không để tội phạm lợi dụng, mua chuộc, đồng thời thể hiện quyết tâm trong công tác trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng điều tra, khám phá, phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp định của pháp luật, góp phần vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tá NGUYỄN NGỌC QUYNH
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh

Góp sức rà soát, bóc tách, chăm sóc F0

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh với ước mong cuộc sống sớm trở lại bình thường. Góp sức rà soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng có những cán bộ hội phụ nữ cơ sở của huyện Hưng Hà đang không quản ngày đêm hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch.

Vốn có kiến thức và kinh nghiệm trong nghề y được nên chỉ số ca mắc Covid-19 trên địa bàn xã tăng cao, chị Trần Thị Nhài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Dân Chủ đã tiên phong góp sức cùng lực lượng y tế xã trên tuyến đầu phòng, chống dịch, bóc tách F0 và tham gia truyền thông tư vấn phòng, chống dịch, chăm sóc F0 tại nhà. Xác định tham gia tình nguyện chống dịch sẽ vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng với tinh thần trách nhiệm, chị Nhài vẫn nhiệt tình với công việc, vừa làm công tác tư tưởng cho người thân vừa động viên người thân ủng hộ mình tham gia chống dịch. Lo lắng về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ chồng tuổi đã cao, nhiều ngày nay chị buộc phải ăn cơm một mình, hạn

chế tiếp xúc với người thân bởi một ngày chỉ tiếp xúc với 30 - 40 F0, thậm chí ngày đỉnh điểm lên tới 70 trường hợp. Công việc áp lực vừa hoàn thành công tác hội vừa tham gia chống dịch nhưng chị luôn tự động viên mình cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Có những ngày trời mưa rét, lượng công dân đến test nhanh Covid-19 và tư vấn sức khỏe tại trạm y tế đông, chị Nhài cùng lực lượng chống dịch của xã bị tẻ cứng hai chân vì rét và đứng nhiều, giọng khàn đi do tư vấn liên tục để bà con hiểu về dịch bệnh, chăm sóc F0 tại nhà...

LHPN xã vẫn tình nguyện góp sức chống dịch. Đã có cán bộ hội bị lây nhiễm Covid-19 nhưng không vì thế mà chúng tôi nản lòng, ngược lại vẫn vững vàng tư tưởng, tích cực tham gia phòng, chống dịch. Người này nghỉ điều trị thì người kia thay, cứ thế cán bộ Hội LHPN xã phát huy hiệu quả khi tình nguyện tham gia phòng dịch, hỗ trợ lực lượng y tế. Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Hưng Hà từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Khi các tổ phân ứng nhanh hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 được

thành lập, chị em là những người tiên phong tham gia đã góp phần cùng với địa phương phòng, chống dịch ngay tại địa bàn thôn làng, khu dân cư, tổ dân phố. Họ vừa tham gia phát hiện những trường hợp không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch vừa là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ các biện pháp phòng, chống dịch. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không chia sẻ các tin đồn thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà cho biết: Hơn lúc nào hết, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau của từng cán bộ, hội viên, phụ nữ Hưng Hà đã và đang góp phần quan trọng trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài những việc làm thiết thực như hỗ trợ test nhanh Covid-19, tư vấn sức khỏe, ghi chép sổ sách, chị em còn giúp nhau sản xuất trong khi người khác phải thực hiện cách ly do mắc Covid-19; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện F0... Nghĩa cử cao đẹp đó đã đẩy lên phong trào tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch. Phòng, chống dịch Covid-19 được xác định là gian nan, vất vả, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng. Ở Hưng Hà, mỗi đường làng ngõ xóm đều có bóng dáng của cán bộ hội phụ nữ đang tình nguyện vượt khó, đối mặt với hiểm nguy để góp sức mang lại bình yên cho mỗi gia đình. Đó cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tích cực chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cộng Hòa (Hưng Hà) tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Hiệu quả sáng tạo khoa học kỹ thuật trong trường học

Được đưa vào sử dụng tại Trường Đại học Thái Bình từ nhiều năm nay, mô hình máy đóng dấu sản phẩm tự động và mô hình phân loại sản phẩm theo kích thước của Thạc sĩ Vũ Quang Hòa, giảng viên Trường Đại học Thái Bình đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành của môn học thực hành tự động hóa. Chia sẻ về ý tưởng chế tạo các mô hình, Thạc sĩ Vũ Quang Hòa chia sẻ: Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Thái Bình, tôi đã tham gia giảng dạy môn thực hành tự động hóa. Thời gian đầu, thiết bị học thực hành môn này chưa có nhiều, chủ yếu là các thiết bị đơn lẻ, chưa kết nối thành hệ thống vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình dạy và học của thầy và trò. Giáo viên khó đưa ra được những bài tập sát với thực tế, sinh viên cũng rất khó hình dung được về môn học và ứng dụng của môn học trong thực tế sản xuất. Chính vì khó khăn đó nên tôi đã nghiên cứu, chế tạo mô hình máy đóng dấu sản phẩm tự động và mô hình phân loại sản phẩm theo kích thước dùng cho dạy môn thực hành tự động hóa trong Trường Đại học Thái Bình thay thế cho những thiết bị cũ của Trường mà không phải mua thiết bị ngoài thị trường với giá thành cao, lại chưa đáp ứng được yêu cầu công nghệ của thực tế sản xuất.

Mô hình phân loại sản phẩm theo kích thước và mô hình máy đóng dấu sản phẩm tự động là 2 trong nhiều mô hình mà Thạc sĩ Vũ Quang Hòa đã thiết kế, chế tạo trong nhiều năm qua. Theo chia sẻ của anh, cả 2 mô hình đều giúp cho sinh viên có cái nhìn khái quát về hệ thống phân loại sản phẩm theo kích thước và máy đóng dấu (máy đập số tự động) trong thực tế. Mô hình phân loại sản phẩm theo kích thước có thể phân biệt được tất cả các loại sản phẩm theo kích thước người dùng đặt ra bằng cách thay đổi vị trí cảm biến. Khi sinh viên thực hành bấm nút start thì hệ thống sẽ chạy. Những sản phẩm có những kích thước khác nhau trên băng tải sẽ được hệ thống với những cảm biến phát hiện và các xi lanh phân loại ra thành 3 loại có kích thước riêng biệt. Khi xảy ra sự cố muốn dừng thì hệ thống sẽ dừng lại. Khi sinh viên thực hành bấm nút stop hoặc hết sản phẩm trên giá đỡ thì hệ thống sẽ dừng lại. Có thể nói, những mô hình của Thạc sĩ Vũ Quang Hòa đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Đại học Thái Bình, giúp nhà trường có thêm những thiết bị để phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành điện. Những giờ học thực hành tự động hóa giờ đây đã trở nên dễ hiểu, mang lại sức hấp dẫn đối với sinh viên. Em Vũ Xuân Linh, sinh viên lớp Cao đẳng 20 điện công nghiệp, Trường Đại học Thái Bình cho biết: Nếu chỉ tiếp thu những kiến thức trong sách vở của môn

học thực hành tự động hóa, bản thân em sẽ rất khó hình dung ứng dụng thực tế của môn học. Nhưng sau khi được tiếp cận các mô hình của thầy Hòa, em thấy dễ hiểu hơn, có kiến thức thực tế, có thể dễ dàng tiếp cận với máy móc khi đi làm sau này. Thạc sĩ Vũ Quang Hòa cho biết thêm: Khi thực hành trên những mô hình này, các em sinh viên sẽ được học những kỹ năng thiết kế một hệ thống điện cho máy móc tự động, giúp các em rút ngắn thời gian nhận thức về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận với các công nghệ mới một cách nhanh nhất. Thời gian tới, tôi muốn muốn sẽ chế tạo thêm được nhiều mô hình hơn nữa để các em sinh viên có thể tiếp cận được với thực tế từ khi còn học trong trường, để đến khi sinh viên ra trường đi làm sẽ không còn ngỡ ngàng, tiếp cận được ngay với công việc.

THU HOÀI



Thạc sĩ Vũ Quang Hòa hướng dẫn sinh viên thực hành mô hình phân loại sản phẩm theo kích thước.